



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (แยกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

## - พิจารณารูปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๔ คณะ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครอง ได้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการทบทวนสถานะการดำเนินการเพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด (ตสร.) ของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมการ ตสร. จะได้นำเสนอประเด็น Big Rocks ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ได้แก่ การผลักดันกฎหมายว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล การผลักดันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การติดตามผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และการติดตามสถานะการจดทะเบียนองค์กรของผู้บริโภค

๒) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเบื้องต้นคณะอนุกรรมการได้มีการกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



๓) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ โดยคณะอนุกรรมการได้เชิญผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานโครงการรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ แผนการดำเนินการต่อไปของคณะอนุกรรมการจะมีการติดตามงานด้านการรู้เท่าทันสื่อครั้งต่อไป คือ การติดตามงานของสื่อภาครัฐ ได้แก่ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐสภา อสมท. MCOT และกองทัพบก



๔) คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รายงานผลการประชุมดังนี้  
(๑) การติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีการก่อสร้างอาคารแผงร้านค้าบนถนนและทางเดินเท้าของหมู่บ้าน โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและเร่งรัดให้มีการพิจารณาอุทธรณ์และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน  
(๒) การติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแล้ว พร้อมทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะอนุกรรมการนำไปพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการประชุมในวันนี้ได้มีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียน รวมทั้งกรณีดังกล่าวอาจจะกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม จึงได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

